

TỈNH ỦY KIÊN GIANG
BAN TUYÊN GIÁO

*

Số 1478-CV/BTGTU

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM
Kiên Giang, ngày 02 tháng 4 năm 2024

Tuyên truyền Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày
19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về
đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh
theo hướng bền vững

SỞ THÔNG TIN VÀ TUYÊN TRUYỀN

ĐẾN Số: 2757
Ngày: 05/4/24

Chuyển: _____
Số và ký hiệu HS: _____

- Kính gửi: - Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cấp tỉnh,
- Đài Phát thanh và Truyền hình Kiên Giang,
- Báo Kiên Giang,
- Công thông tin điện tử của Đảng bộ tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh,
- Ban tuyên giáo (tuyên huấn) các huyện, thành ủy và đảng ủy trực thuộc.

Thực hiện Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh theo hướng bền vững, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên soạn tài liệu quán triệt, tuyên truyền Chỉ thị trên (*kèm theo*); đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị tuyên truyền, phổ biến rộng rãi trong cán bộ, đảng viên, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân bằng hình thức phù hợp.

Thời gian hoàn thành chậm nhất đến cuối quý II/2024.

Nơi nhận:

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c),
- Như trên,
- Lãnh đạo Ban,
- Các phòng chuyên môn trực thuộc Ban,
- Lưu VT.

K/T TRƯỞNG BAN
PHÓ TRƯỞNG BAN



Lâm Văn Sễn

TÀI LIỆU TUYÊN TRUYỀN**Chỉ thị số 21-CT/TU, ngày 19/3/2024 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh theo hướng bền vững**

(Gửi kèm Công văn số 1478-CV/BTGTU, ngày 02/4/2024 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy)

Thời gian qua, việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/TU, ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 được các cấp ủy đảng, chính quyền quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và đạt những kết quả quan trọng, ngành du lịch của tỉnh phát triển đáng kể. Nhận thức của các cấp, các ngành và nhân dân về vị trí, vai trò của du lịch có sự chuyển biến tích cực. Công tác lập quy hoạch, xây dựng đề án, kế hoạch phát triển du lịch được chú trọng; kịp thời triển khai, phổ biến các văn bản hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh đến các doanh nghiệp và nhân dân vùng du lịch trọng điểm. Cơ sở hạ tầng, kỹ thuật ngành du lịch được quan tâm đầu tư; năng lực vận tải đến các vùng du lịch trọng điểm của tỉnh tiếp tục được tăng cường. Công tác đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lịch được chú trọng, tính chuyên nghiệp trong hoạt động du lịch từng bước được nâng lên. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về du lịch được tăng cường; sự phối hợp giữa các ngành, địa phương trong quản lý các hoạt động du lịch ngày càng chặt chẽ, hiệu quả hơn. Công tác bảo tồn và phát huy giá trị các di sản văn hóa, di tích văn hóa-lịch sử được quan tâm đầu tư. Hoạt động hội nhập, hợp tác về văn hóa gắn với du lịch được tăng cường.

Kết quả phát triển du lịch đã góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa, bảo vệ môi trường, giữ vững quốc phòng, an ninh, khẳng định hình ảnh, vị thế, uy tín của tỉnh Kiên Giang.

Tuy nhiên, sự phát triển của các vùng du lịch trong tỉnh không đồng đều; doanh nghiệp du lịch trên địa bàn tỉnh (trừ Phú Quốc) quy mô còn nhỏ, hoạt động kinh doanh thiếu sản phẩm tốt, liên kết các khâu trong hoạt động kinh doanh du lịch chưa tốt, năng lực cạnh tranh, tính chuyên nghiệp chưa cao. Công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến du lịch chậm đổi mới, thiếu tính tổng thể và tầm nhìn dài hạn; sản phẩm dịch vụ du lịch chưa thật sự đa dạng, hấp dẫn đối với du khách.

Thời gian tới, để đẩy mạnh phát triển du lịch của tỉnh theo hướng bền vững, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cơ quan, đơn vị, địa phương trong tỉnh tập trung vào các nhiệm vụ sau:

Một là, cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị-xã hội các cấp tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về phát triển du lịch¹. Qua đó, nâng cao

¹ Trọng tâm là Nghị quyết số 08-NQ/TW, ngày 16/01/2017 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 82-NQ/CP, ngày 18/5/2023 của Chính phủ; Nghị quyết số 03-NQ/TW, ngày 16/11/2017 của Tỉnh ủy về phát triển du lịch của tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 và Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững

hơn nữa nhận thức của cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và người dân trong tỉnh về vị trí, vai trò động lực của ngành du lịch trong việc thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; xác định phát triển du lịch là kinh tế mũi nhọn, là nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, là trách nhiệm của các cấp, các ngành, cả hệ thống chính trị và nhân dân cần phát huy, khơi thông tốt các nguồn lực để thực hiện với quyết tâm và trách nhiệm cao nhất; đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy đảng và ủy ban nhân dân các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế trọng yếu, đột phá của tỉnh.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức và hành động của các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, xây dựng môi trường du lịch văn hóa, văn minh, thân thiện, mến khách theo phương châm “Mỗi người dân là một đại sứ du lịch”.

Hai là, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, ủy ban nhân dân cấp huyện và các cơ quan, đơn vị quán triệt, cụ thể hóa, tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08/CT-TTg, ngày 23/02/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phát triển du lịch toàn diện, nhanh và bền vững. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch trên địa bàn, thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, thúc đẩy phát triển du lịch của tỉnh bền vững.

Tập trung phát triển du lịch của tỉnh theo quy hoạch. Nghiên cứu xây dựng chính sách ưu đãi, đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư nhằm huy động, khơi thông hiệu quả nguồn lực của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp lớn đầu tư cho phát triển du lịch tại tỉnh. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp hạ tầng giao thông kết nối, hình thành mạng lưới giao thông liên hoàn giữa các khu, điểm du lịch với hệ thống giao thông của tỉnh. Phát triển, hoàn thiện hệ thống thiết chế văn hóa - thể thao gắn với khai thác phát triển du lịch. Huy động các nguồn lực đầu tư để phát triển công nghiệp văn hóa dựa trên các lợi thế đặc thù của tỉnh gắn với phát triển du lịch. Đẩy mạnh xã hội hóa trong phát triển du lịch. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Đề án phát triển du lịch của tỉnh².

Đẩy mạnh chuyển đổi số trong xúc tiến, quảng bá phát triển du lịch. Xây dựng hình ảnh, định vị thương hiệu, xác định giá trị cốt lõi của du lịch tỉnh. Phát huy hiệu quả cổng thông tin điện tử cập nhật thông tin về tiềm năng lợi thế của tỉnh và chính sách thu hút, ưu đãi đầu tư để phát triển du lịch. Phát triển các ứng dụng trên thiết bị di động cung cấp cho khách du lịch tại các địa bàn du lịch trọng điểm; thúc đẩy ứng dụng trí tuệ nhân tạo, trợ lý ảo và các công nghệ tiên tiến trong xúc tiến, quảng bá du lịch; triển khai các chiến dịch kích cầu du lịch. Xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu ngành du lịch tỉnh kết nối với hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Thực hiện thống kê du lịch của tỉnh bảo đảm đầy đủ, khoa học, chính xác, theo thống kê quốc gia và thông lệ quốc tế.

² Đề án “Cơ cấu lại ngành Du lịch tỉnh Kiên Giang đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn” giai đoạn 2021-2025. Đề án phát triển du lịch nông thôn gắn với Chương trình OCOP trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Đề án phát triển các sản phẩm ngành nghề truyền thống gắn với du lịch tỉnh Kiên Giang giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030.

Rà soát, đánh giá lại hệ thống sản phẩm du lịch theo vùng, đặc biệt là các sản phẩm thế mạnh, đặc thù như các sản phẩm du lịch biển, đảo, nông thôn, di tích lịch sử, văn hóa, danh lam thắng cảnh, sản phẩm du lịch giải trí cao cấp, du lịch nghỉ dưỡng. Xây dựng và phát động Chương trình “Mỗi Vùng du lịch trọng điểm tiến tới mỗi huyện, thành phố một sản phẩm du lịch đặc thù”. Phát triển các sản phẩm du lịch sinh thái ven biển, du lịch biên giới; đẩy mạnh phát triển sản phẩm du lịch ban đêm; nghiên cứu xây dựng và phát triển các sản phẩm du lịch sáng tạo khác.

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình liên kết, hợp tác phát triển du lịch đã ký kết với các tỉnh, thành trong nước và mở rộng đến một số tỉnh, thành trong nước đang phát triển du lịch. Đẩy mạnh liên kết hợp tác phát triển du lịch với các địa phương ngoài nước đã ký kết; tiếp tục mở rộng ký kết hợp tác, kết nghĩa với một số địa phương nước ngoài có tiềm năng.

Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa bản địa đặc sắc, cảnh quan tự nhiên độc đáo cho phát triển du lịch. Triển khai thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, trồng và phát triển hệ thống cây xanh cảnh quan ở các khu du lịch, các đô thị và vùng nông thôn. Nâng cao ý thức của người dân gắn với giáo dục môi trường và bảo tồn, tôn tạo các di tích văn hóa - lịch sử, cảnh quan thiên nhiên; đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến và hướng dẫn các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện đúng các quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

Tạo môi trường kinh doanh thuận lợi, khuyến khích đổi mới, khởi nghiệp sáng tạo, phát triển lực lượng doanh nghiệp, hình thành nhiều doanh nghiệp du lịch có thương hiệu mạnh; hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số và tiếp cận các nguồn vốn.

Đào tạo, bồi dưỡng nhân lực ngành du lịch đáp ứng về số lượng và chất lượng cho nhu cầu phát triển du lịch của tỉnh; đảm bảo tính năng động, chủ động, sáng tạo, chuyên nghiệp, thích nghi nhanh với môi trường công việc. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử, ngoại ngữ...; kết hợp giữa lý thuyết, thực hành và trải nghiệm thực tế. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong đào tạo nguồn nhân lực, giúp người lao động có thể chủ động tự học mọi lúc, mọi nơi và tiết kiệm kinh phí; kịp thời nắm bắt, học hỏi xu hướng phát triển du lịch thế giới.

Chỉ đạo các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ du lịch thực hiện nghiêm việc niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; kiểm tra, giám sát việc thực hiện nghiêm nghĩa vụ thuế với Nhà nước.

Ba là, Đảng ủy Công an tỉnh chỉ đạo Công an tỉnh đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học công nghệ và triển khai áp dụng các giải pháp để đẩy nhanh giải quyết thủ tục cho người nước ngoài nhập cảnh, cư trú và du lịch an toàn tại tỉnh.